

Get A Business Control System

Release 2.5

Product Feature

Feature	Description
แฟ้มข้อมูล	
ระบบฐานข้อมูลหลักหรือฐานข้อมูลเก็บค่า Configuration ของระบบ	RDBMS : Firebird 2.5
ระบบฐานข้อมูลใช้งาน	RDBMS : Firebird 2.5
จำนวนแฟ้มฐานข้อมูลหลัก	1
จำนวนแฟ้มฐานข้อมูลใช้งาน	ไม่จำกัด (ตาม Package ที่เลือกใช้)
จำนวนบริษัทที่สนับสนุน	1 บริษัท / 1 แฟ้มฐานข้อมูลใช้งาน
จำนวนการติดต่อเข้าใช้ระบบ	ตามจำนวน Concurrent license (เริ่มต้น 1)
ระบบสำรองข้อมูลและการเรียกคืนฐานข้อมูล (Backup & Restore)	สนับสนุน
ระบบสำรองข้อมูลขณะใช้งาน (Hot Backup)	สนับสนุน
ระบบตั้งเวลาการสำรองฐานข้อมูลเพิ่มอัตโนมัติ	สนับสนุน, สร้างแผนสำรองข้อมูลในแบบ GUI
จำนวนแฟ้มที่รองรับสำหรับการสำรองข้อมูลในเวลาเดียวกัน	สูงสุด 16 แฟ้ม
ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล	
กำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน	ไม่จำกัด
กำหนดผู้ใช้งานและรหัสผ่าน	ไม่จำกัด / สนับสนุนการตั้งรหัส
เข้ารหัสข้อมูลสำหรับรหัสผ่านผู้ใช้งานและรหัสผ่านฐานข้อมูล	สนับสนุน
แฟ้มฐานข้อมูลผู้ใช้และระบบรักษาความปลอดภัย	แยกจากฐานข้อมูลใช้งาน
สามารถตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านฐานข้อมูลที่กำหนดตามระบบฐานข้อมูลได้	สนับสนุน
ระบบสิทธิการเข้าใช้งานกำหนดตามกลุ่มผู้ใช้	สนับสนุน
กำหนดให้แฟ้มฐานข้อมูลใช้งานเป็นแบบ "อ่านอย่างเดียว" โดยไม่ต้องเปลี่ยนสิทธิการใช้งาน	สนับสนุน
มีระบบสถานะเอกสาร เพื่อควบคุมการทำงานเอกสาร	สนับสนุน, มี 6 สถานะ ได้แก่ จัดเตรียม, แก้ไข, ตรวจสอบ, ยกเลิก, อนุมัติ, ปิด
มีระบบป้องกันการแก้ไขเอกสาร ในเอกสารที่ทำการอนุมัติแล้ว	สนับสนุน
สิทธิเบื้องต้นในการจัดการใช้งานข้อมูลที่สามารถกำหนดได้	เรียกดู, เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, ส่งออก
สิทธิในการจัดการเอกสารตามสถานะเอกสาร	กำหนดได้ทุกสถานะ
สิทธิในการพิมพ์และแก้ไขแบบฟอร์มเอกสาร	กำหนดได้ 3 แบบ Preview, Print, Design
สามารถกำหนดสิทธิ์ได้ตามหน้าจองาน	สนับสนุน, กำหนดได้ทุกหน้าจองาน

Feature	Description
เกี่ยวกับข้อมูลสินค้า	
สามารถกำหนดหมวดหมู่สินค้าได้	ไม่จำกัด
ระดับการจำแนกกลุ่มสินค้า	5 ระดับ ได้แก่ กลุ่ม, ประเภท, ชนิด, หมวด, ยี่ห้อ
การบันทึกสินค้าคงคลัง	3 แบบ ได้แก่ FIFO, LIFO และ Average
กำหนดบันทึกสินค้าคงคลังได้ตามสินค้าทุกรหัส (สนับสนุนการบันทึกสินค้าแบบ ABC)	สนับสนุน, แยกได้ทุกรหัสสินค้า
สนับสนุนการแปลงหน่วยสินค้า หน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่ หรือหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็ก	สนับสนุน, ไม่จำกัดจำนวนการแปลงหน่วย
กำหนดให้ปิดเศษขึ้นหรือลงอัตโนมัติจากการแปลงหน่วยที่ไม่ลงตัวได้	สนับสนุน
สนับสนุนการบันทึกหลายหน่วยสินค้าต่อ 1 เอกสารต่อ 1 สินค้า เช่น สินค้า A เอกสาร B สามารถบันทึกได้ทั้งหน่วยกล่องและชิ้นในเอกสารเดียวกัน	สนับสนุน
กำหนดจำนวนต่ำสุด-สูงสุดของสินค้าที่ต้องการให้มีในคลังได้	สนับสนุน
กำหนดหน่วยสั่งซื้อสินค้าแยกจากหน่วยจัดเก็บได้	สนับสนุน
สนับสนุนการบันทึก Serial No. / Lot No. สำหรับสินค้าในการรับเข้าหรือจ่ายออกได้	สนับสนุน
ปรับปรุงต้นทุนสินค้าทันทีที่ทำการบันทึกข้อมูลรับเข้าหรือจ่ายออก	สนับสนุน
บันทึกภาพสินค้าได้	ไม่จำกัด สนับสนุนไฟล์ประเภท .jpg, .jpeg, .bmp
ขนาดไฟล์รูปภาพที่บันทึกได้	< 2 GB.
การลากและวาง (Drag & Drop) จาก Windows Explorer เมื่อบันทึกไฟล์ภาพ	สนับสนุน เลือกได้แบบ Multiple Select
สามารถกำหนด Barcode ให้สินค้าได้	สนับสนุน
ประเภท Barcode ที่สนับสนุน	Codebar, Code 11, Code 39, Code 128 character C, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E
เพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่ด้วย Barcode ในทุกหน้าจองาน	สนับสนุน
ค้นหาสินค้าด้วย Barcode ในทุกหน้าจอเลือกสินค้า	สนับสนุน
แสดงรูปสินค้าในหน้าจออื่นๆ ขณะทำการเลือกสินค้า	สนับสนุน
คุณสมบัติทั่วไป	
สามารถเพิ่มข้อมูลพร้อมกันหลายข้อมูลได้ (Multiple Insert)	สนับสนุน
สามารถลบข้อมูลพร้อมกันหลายข้อมูลได้ (Multiple Delete)	สนับสนุน
สนับสนุนการท างานหลายหน้าต่างพร้อมกันได้	สนับสนุน
สามารถย่อ-ขยายหน้าต่างทำงานภายในหน้าต่างหลักได้	สนับสนุน

Feature	Description
สามารถส่งออกข้อมูลไปยัง MS-Excel	สนับสนุน, ทุกหน้าจอทำงานและหน้าจอรายงาน
สามารถนำข้อมูลเข้าจาก MS-Excel	สนับสนุน, เฉพาะหน้าจองานกำหนดรหัสตั้งต้นต่างๆ
เก็บประวัติการเชื่อมต่อเข้าใช้งานของผู้ใช้	สนับสนุน, ทุกหน้าจอทำงาน
บันทึกชื่อผู้ใช้ที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครั้งสุดท้าย	สนับสนุน, ทุกหน้าจอทำงาน
บันทึกชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครั้งสุดท้าย	สนับสนุน, ทุกหน้าจอทำงาน
บันทึกวันที่และเวลาที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครั้งสุดท้าย	สนับสนุน, ทุกหน้าจอทำงาน
บันทึกชื่อ-วันเวลาผู้เปลี่ยนแปลงสถานะเอกสาร	สนับสนุน, เฉพาะหน้าจอเอกสาร
เก็บประวัติการปรับปรุงข้อมูลเอกสาร	สนับสนุน, เฉพาะการแก้ไขเอกสารที่อนุมัติแล้ว
สามารถแก้ไขรูปแบบหรือแบบฟอร์มรายงานและเอกสาร	สนับสนุน, ทุกแบบฟอร์ม ทุกแบบรายงาน
ระบบคัดลอกข้อมูล เพิ่มข้อมูลใหม่โดยคัดลอกจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่	สนับสนุน, ทุกหน้าจอทำงาน
จำนวนตัวอักษรสูงสุดของรหัสข้อมูล	20 ตัวอักษร
จำนวนตัวอักษรสูงสุดของเลขที่เอกสาร	30 ตัวอักษร
สามารถกำหนดรหัสข้อมูลและเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ (Autorun No.)	สนับสนุน
สามารถกำหนดรูปแบบรหัสข้อมูลและรูปแบบเลขที่เอกสารได้	สนับสนุน
สามารถกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารตามวันที่เดือนปีได้	สนับสนุน
สนับสนุนรูปแบบวันที่ทั้ง พ.ศ. และ ค.ศ.	สนับสนุน
สนับสนุนการทำงานหลายสกุลเงิน (Multi-Currency)	สนับสนุน
การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละสกุลเงิน	แยกอัตราซื้อ-ขาย
แนบไฟล์ในหน้าจอเอกสาร	สนับสนุน ไม่จำกัดจำนวนไฟล์
ประเภทไฟล์ที่สามารถแนบได้	ไม่จำกัด
ขนาดไฟล์สูงสุดที่สามารถแนบได้	< 2 GB.
การลากและวาง (Drag & Drop) จาก Windows Explorer เมื่อแนบไฟล์	สนับสนุนเลือกได้แบบ Multiple Select
ค้นหาเอกสารแนบได้	สนับสนุน
ระบบจัดซื้อ	
ระบบวางแผนการจัดซื้อ	สนับสนุน
กำหนดเลือกเอกสารเพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดซื้อได้	สนับสนุน
มีรายงานแผนการสั่งซื้อที่สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้	สนับสนุน
มีระบบกรองและค้นหาข้อมูลในแผนการสั่งซื้อ	สนับสนุน
กำหนดแก้ไขตัวเลขสุดท้ายในแผนการสั่งซื้อได้	สนับสนุน

Feature	Description
สร้างใบสอบถามราคาหรือใบสั่งซื้อจากแผนการสั่งซื้อได้	สนับสนุน
สามารถเปรียบเทียบราคาในใบสอบถามจากหลายผู้ขายได้	สนับสนุน
สามารถแสดงประวัติราคาขณะจัดทำใบสั่งซื้อได้	สนับสนุน
มีรายงานสรุปรายการสั่งซื้อ	สนับสนุน
สามารถตรวจสอบยอดค้างรับสินค้าในรายการสั่งซื้อได้	สนับสนุน
สามารถทยอยรับเข้าสินค้าได้	สนับสนุน
ใบรับสินค้าสามารถอ้างอิงใบสั่งซื้อได้	สนับสนุน
ใบแจ้งหนี้สามารถอ้างอิงใบรับสินค้าหรือใบสั่งซื้อได้	สนับสนุน
สามารถบันทึกรับสินค้าเข้าโดยอ้างอิงใบสั่งซื้อหลายใบได้	สนับสนุน
สามารถบันทึกรายการใบแจ้งหนี้จาก Supplier ได้	สนับสนุน
สามารถบันทึกรายการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ได้	สนับสนุน
สามารถแสดงรายการค้างชำระตามใบแจ้งหนี้ได้	สนับสนุน
สามารถแสดงรายการประวัติการชำระเงินได้	สนับสนุน
สามารถคำนวณต้นทุนสินค้าเข้าได้	สนับสนุน
ปรับปรุงจำนวนสินค้าในคลังทันทีที่ทำการอนุมัติใบรับสินค้าหรือใบแจ้งหนี้	สนับสนุน
สามารถบันทึกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีจาก Supplier ได้	สนับสนุน
สามารถออกรายงานภาษีรายเดือนได้	สนับสนุน
ระบบคลังสินค้า	
สนับสนุนการทำงานหลายคลังสินค้า (Multi-Warehouse)	สนับสนุน
สามารถทำการโอนย้ายสินค้านระหว่างคลังสินค้าได้	สนับสนุน
สามารถแก้ไขหรือปรับยอดในคลังสินค้าได้	สนับสนุน
สามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายย้อนหลังและแสดงเลขที่เอกสารที่เบิกจ่ายนั้นได้	สนับสนุน
สามารถตรวจสอบการจ่ายของตามใบขอสั่งซื้อได้	สนับสนุน, เฉพาะ Package ที่รองรับ
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลังได้	สนับสนุน
สามารถดูรายงานสินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวตามช่วงเวลาที่ต้องการได้	สนับสนุน
สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือได้ทั้งแบบแยกคลังสินค้าและรวมคลังสินค้า	สนับสนุน
สามารถดูรายงานบัญชีต้นทุนสินค้าแยกตามประเภทการบันทึกบัญชีได้	สนับสนุน
สามารถบันทึกข้อมูลการตรวจนับสินค้าได้	สนับสนุน
สามารถแยกทำการตรวจนับเฉพาะคลังสินค้าที่ต้องการได้	สนับสนุน

Feature	Description
สามารถระบุวันที่ที่ต้องการปรับปรุงรายการสินค้าตามการตรวจนับได้	สนับสนุน
สามารถแสดงรายงานตรวจนับสินค้าก่อนการปรับปรุงยอดสินค้าได้	สนับสนุน
สามารถแสดงรายงานส่วนต่างสินค้าก่อนการปรับยอดได้	สนับสนุน
สามารถทำรายการอื่นๆของระบบขณะทำการปรับยอดสินค้าได้	สนับสนุน, ทำงานแบบ Background Process ระบบอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับยอดสต็อกสินค้าสามารถทำงานได้ปกติ
มีระบบเตือนเมื่อทำการเบิกต่ำกว่าจุดต่ำสุดที่กำหนดในคลังสินค้า	สนับสนุน
มีระบบจองเบิกสินค้าในคลังตามลำดับก่อนหลังที่ทำเอกสาร	สนับสนุน
มีระบบแสดงยอดจอง, ยอดคงเหลือ และยอดที่สามารถเบิกจ่ายได้	สนับสนุน
มีระบบป้องกันการเบิกจ่ายไม่ให้สต็อกสินค้าต่ำกว่าศูนย์	สนับสนุน
มีระบบป้องกันข้อมูลคลังสินค้าไม่ให้แก้ไขได้จนถึงวันที่ที่ต้องการ	สนับสนุน